

รัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565

รัฐบาลนิวเซาท์เวลผ่านกฎหมาย Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 มีจุดประสงค์หลักในการลดปัญหาขยะพลาสติกโดยเฉพาะกับพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยกฎหมายฉบับนี้แบ่งการเริ่มบังคับใช้เป็น 2 ช่วงตามชนิดผลิตภัณฑ์

ช่วงที่ 1 เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

พลาสติกที่ห้ามใช้: พลาสติกถุงหิ้วแบบบางเบา, พลาสติกถุงหิ้วแบบหนาเกิน 35 ไมครอน และถุงพลาสติกแบบที่ย่อยสลายได้

พลาสติกที่ได้รับยกเว้น: ถุงขยะในครัวเรือน, ถุงใส่ोजจาระสุนช์, พลาสติกห่อหุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์, พลาสติกที่ใช้บรรจุยาเวชภัณฑ์

ช่วงที่ 2 เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

พลาสติกที่ห้ามใช้: หลอดพลาสติก, ชุดภาชนะพลาสติกสำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม, พลาสติกชีวภาพต่างๆ รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการรับรองโดย Australian certified compostable plastic, พลาสติกใส่อาหารในภาคธุรกิจ Foodservice ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Expanded polystyrene (EPS) และ พลาสติก Microbeads ที่ผสมอยู่ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ Personal care

พลาสติกที่ได้รับยกเว้น: ขามพลาสติกที่ออกแบบมาพร้อมกับฝาชนิดที่ป้องกันการหก เช่น ขามใส่ซูปสำหรับ Takeaway, พลาสติก EPS สำหรับบรรจุเนื้อสัตว์และอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการขนย้าย/จัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C และวัสดุทำจากพลาสติกสำหรับซีลหรือบรรจุอาหาร เช่น ขามก๊วยเดี่ยวพร้อมรับประทาน

ทั้งนี้ธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือร้านอาหารรายย่อย, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีก รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของออสเตรเลีย ได้ขานรับกฎหมายดังกล่าวด้วยการยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก และแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากขานอ้อยและไม้ โดยทางรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลคาดการณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าว จะลดปริมาณขยะที่ออกสู่ธรรมชาติได้มากกว่า พันล้านชิ้นภายใน 20 ปี

จากกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าพลาสติกไปยังประเทศออสเตรเลียที่จะต้องติดตามทิศทาง และนโยบายการลดปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นในรัฐอื่นๆรวมด้วย แต่ในทำนองเดียวกัน ก็เป็นการก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าจากขานอ้อยและไม้เช่นกัน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, www.legislation.nsw.gov.au